



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **เดลินิวส์** ปีที่ **55** ฉบับที่ **25038** หน้า **15**

Col.Inch : 25.25 Ad Value : 55,550 PRValua (x3) : 166,650

เทศบาลเมืองสิงห์บุรีแก้ปัญหาขยะ รณรงค์คัดแยก-ลดปริมาณต้นเมือง

นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยมื่อวันก่อนว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาในระดับประเทศ และส่งผลกระทบต่อหลายด้านทั้งด้านมลพิษ

ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพของประชากร จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน แหล่งกำจัดขยะใหญ่ที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ใช้ระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ สำหรับการดูแลรักษาบ่อกำจัดขยะนั้น ได้มีการป้องกันกลิ่น แมลงวัน โดยใช้น้ำหมักดีเอ็นเอ็ม ฉีดพ่นบริเวณกองขยะ และมีการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณบ่อกำจัดขยะทุกวัน

นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยมื่อว่า ทั้งนี้ ในปี 2561 ทาง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้กำหนดโรดแมปในการจัดการขยะ ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สิงห์บุรี, ชุมชน และโรงเรียน ขับเคลื่อนปัญหาขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ทั้งขยะอินทรีย์, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย, ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง

โดยเริ่มคัดแยกขยะตั้งแต่บ้าน ครอบครัว ให้มีขยะเหลือที่จะนำไปกำจัดในขั้นสุดท้ายให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ยังมีการรณรงค์เรื่องการสร้างจิตสำนึกให้ครัวเรือน ชุมชน ในการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง ซึ่งต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างรวดเร็วที่สุด และหากทุกคนรู้จักการคัดแยกขยะจากต้นทาง ปริมาณขยะที่จะเข้าสู่บ่อขยะก็จะลดลง ช่วยลดการเต็มของบ่อขยะของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ใช้งานมายาวนาน และสามารถยืดอายุการใช้งานของบ่อขยะออกไปได้อีกโดยการขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ทำให้ไม่มีขยะตกค้าง

“ความตื่นตัวในด้านการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ ซึ่งท้องถิ่นกำลังเร่งผลักดันอยู่ในขณะนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อหาวิธีแปรรูปหรือกำจัดขยะอย่างถาวร สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว.